

**TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH...**

(Tiếp theo trang 1)

mới bên. Xây lâu thắng lợi trên nền nhân dân. Người còn cần dân cán bộ, chiến sĩ quân đội: "Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc"; "Quân đội sinh trưởng, thắng lợi là nhờ nhân dân ra sức giúp đỡ. Vì thế, bộ đội rất biết ơn và yêu mến nhân dân".

Quân đội ta phải hiểu với dân. Tư tưởng "hiếu với dân" được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc tới trong những lần nói chuyện với bộ đội. Cách đây hơn 70 năm, vào tháng 8-1948, trên lá cờ Người tặng cán bộ, giáo viên, học viên Trường Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1) có thêu 6 chữ vàng "Trung với nước, hiếu với dân". Người luôn căn dặn: Đã là người cán bộ cách mạng, cán bộ quân đội thì dù ở cương vị nào cũng phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. "Minh đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là "cứu tinh" của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân

dân". Hiếu với dân là phải biết hết lòng vì Tổ quốc, vì chế độ dân chủ nhân dân, vì Đảng ta và vì dân tộc ta.

Quân đội ta phải biết tôn trọng nhân dân. Tôn trọng nhân dân chính là sự kế thừa tư tưởng trọng dân của ông cha ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển tư tưởng này lên tầm cao mới. Người yêu cầu: "Tất cả các chú, cán bộ cũng như chiến sĩ, đều phải: ... Thương dân, trọng dân và tốt với dân". Theo Người, "trọng dân" phải được thể hiện ở những việc làm cụ thể, thiết thực: "Phải biết tôn trọng nhân dân. Tôn trọng có nhiều cách, không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân". Như vậy, theo Người, cán bộ, chiến sĩ quân đội có thực sự tôn trọng nhân dân thì nhân dân mới gắn bó chặt chẽ với quân đội và quân đội mới làm tròn được chức

năng là đội quân công tác sắc bén của Đảng và Nhà nước, mới thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. "Trọng dân" còn có nghĩa là tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tôn trọng, giúp đỡ các cấp ủy và chính quyền địa phương. Tại Hội nghị Cán bộ cao cấp toàn quốc ngày 20-3-1958, Người nhấn mạnh: "Phải đoàn kết quân, chính, Đảng. Quân đội phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, phải giúp đỡ các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương".

Quân đội ta phải được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội phải giúp đỡ nhân dân bất kỳ việc to, việc nhỏ, từ việc giúp nhân dân gặt hái, lấy củi, lấy nước, may vá, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến những công việc lớn hơn như giúp dân tăng gia sản xuất, giúp đỡ công tác trong phong trào bình dân học vụ, dạy chữ quốc ngữ và những điều về sinh thường thức; đồng thời, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người luôn căn dặn: Bộ đội phải hết lòng

giúp dân, tham gia củng cố hậu phương ta ngày càng vững mạnh. Người còn chỉ ra những yêu cầu rất cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ quân đội khi tiếp xúc với nhân dân: "3. Không động đến một cái kim, một sợi chỉ của dân. 4. Khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà, vườn của dân cho sạch sẽ. 5. Nói năng cử động phải giữ lễ phép, phải kính người già, yêu trẻ con. 6. Mua bán phải công bình. 7. Mượn cái gì phải trả tử tế. 8. Hồng cái gì bôi bôi thuốc". Đặc biệt, trong quan hệ trực tiếp với nhân dân, phải làm thế nào để khi mình chưa phải chăm lo bảo vệ, gìn giữ an ninh, trật tự cho nhân dân. Người căn dặn: "Toàn quân ta phải ra sức học tập chính trị, quân sự và văn hóa; phải thi đua làm tròn nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ bờ biển, bảo vệ thành thị, và giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân". Nếu tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội đều quân triệt và làm tốt những điều ấy thì chắc chắn sẽ được dân tin, dân phục, dân yêu. Nhờ thấm nhuần và quán

trịet sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân, 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta luôn chăm lo xây dựng và không ngừng tăng cường mối quan hệ quân - dân, làm cho mối quan hệ gắn bó keo sơn này trở thành một truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ, đơn vị quân đội thực hiện tốt mối quan hệ quân - dân, làm nên hình ảnh cao đẹp của anh "Bộ đội Cụ Hồ" và hình ảnh này luôn in đậm trong nhân dân - "đi dân nhờ, ở dân thương". Thời bình, truyền thống đó tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội phát huy trong bảo vệ, giữ gìn trật tự, an ninh, giữ yên cuộc sống bình yên cho nhân dân; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, gieo "cái chữ", đưa khoa học, kỹ thuật đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, nhất là phòng, chống bão, lụt.

(trích nguồn Tạp chí Cộng sản)

**PHẦN ĐẦU DIỆN TÍCH ÁP DỤNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2019, diện tích cấy bằng máy toàn tỉnh đạt 6.333ha, chiếm 4,08% diện tích gieo cấy. Từ thực tế sản xuất cho thấy, việc áp dụng cấy máy đã tăng năng suất lao động 30 - 40 lần so với cấy tay; giảm chi phí khâu gieo cấy và phòng, trừ sâu bệnh; tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lúa trung bình trên 20% so với cấy tay. Cấy máy có thể coi là giải pháp đột phá để tăng năng suất, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giải quyết bài toán thiếu lao động trong nông nghiệp. Vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh phần đầu gieo cấy 76.500ha lúa, trong đó diện tích áp dụng mạ khay, cấy máy đạt 10.000ha.

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ chi phí mua máy cấy; ngành Nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật vận hành máy, kỹ thuật làm mạ, kỹ thuật chăm sóc lúa cấy máy... cho các HTX, tổ dịch vụ, chủ máy và nông dân tại các địa phương lần đầu áp dụng cấy máy để nông dân yên tâm áp dụng trong sản xuất.

NGÂN HUYN

**KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT...**

(Tiếp theo trang 1)

khỏe, ít sâu bệnh. Trung tâm hiện có nhà xưởng rộng 150m<sup>2</sup>, vườn ươm rộng 3.600m<sup>2</sup> với 15.000 khay gieo mạ, 3 máy cấy đất tay SPW48C công suất 4,3 mã lực, mỗi vụ phục vụ gieo cấy từ 30 - 50ha.

Việc thành lập trung tâm sản xuất mạ khay tại xã Thụy Phúc sẽ thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy lúa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân đồng thời góp phần hình thành những vùng sản xuất lúa tập trung quy mô lớn.

**VŨ THƯ**

**11 tháng, 16 người chết do tai nạn giao thông**

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Vũ Thư), từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/11/2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xảy ra 12 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 12 người, thiệt hại về tài sản khoảng 7,5 triệu đồng. Giao thông đường thủy được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đã triển khai 4 kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 3 kế hoạch chuyên đề về tuần tra kiểm soát giao thông. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, xử lý 2.570 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 56 phương tiện, tước 24 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 860 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe...

PHẠM HƯƠNG

**SEA GAMES 30**  
**Những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam**

(chinhphu.vn) Được sự quan tâm của Nhà nước cùng công tác xã hội hóa ngày càng mạnh mẽ, tại SEA Games 30, dù nhiều môn thi đấu thể mạnh bị cắt giảm nhưng Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn quyết tâm giành từ 65 huy chương vàng (HCV) trở lên và đứng ở tốp đầu khu vực.



Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30.

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, ở kỳ SEA Games này, Đoàn TTVN có 856 thành viên, với 568 vận động viên (VDV) tham dự 43/56 môn thi đấu. Trong tổng số 856 thành viên của Đoàn có 650 thành viên của 30 môn thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao chỉ kinh phí theo quy định, 206 thành viên của 13 môn tham dự đại hội bằng nguồn kinh phí khác.

Với mục tiêu giành từ 65 HCV trở lên để lọt vào tốp dẫn đầu toàn đoàn, dù có gặp nhiều khó khăn nhưng Đoàn TTVN vẫn đặt quyết tâm đạt được.

Tại SEA Games 30, hy vọng giành HCV của Đoàn TTVN tập trung ở 5 môn mũi nhọn.

Theo đó, điển hình được giao nhiệm vụ phải giành được 15 HCV. Tại SEA Games 29, các VDV điển hình Việt Nam

giành chiến thắng vang dội với 17 HCV và lần đầu tiên vượt Thái Lan tại các kỳ SEA Games.

Ở kỳ đại hội này, các VDV được kỳ vọng giành HCV vẫn là Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh và sự góp sức của những VDV tiềm năng như Nguyễn Thị Huyền, Trần Yến Hoa, Vũ Thị Mến...

Với môn bơi - môn thể thao Olympic, mục tiêu của TTVN

là phải giành được 10 HCV, số huy chương cao nhất mà Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn và đồng đội đã làm được 2 năm trước.

Về môn vật, một trong những "mỏ vàng" của TTVN, lần này, các đồ vật được kỳ vọng sẽ giành được từ 6 - 8 HCV/14 bộ huy chương.

Sau khi vắng mặt ở SEA Games 28, lần này cơ hội của đội tuyển SEA



VDV điển hình Quách Thị Lan.



Kinh ngư Ánh Viên.



VDV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng.

**THÀNH PHỐ**

**Duy trì 148 mô hình tự quản về an ninh trật tự**

Những năm qua, Công an thành phố Thái Bình đạt được nhiều thành quả trong công tác vận động nhân dân hàng hải tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp sức cùng lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 148 mô hình tự quản về an ninh trật tự; nổi bật là các mô hình tự quản về phòng, chống ma túy, tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mô hình liên kết tự quản về an ninh trật tự của tổ dân phố số 23, phường Giao Trung với Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Hầu hết các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã góp phần hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự, cờ bạc.

MINH NGUYỆT

**HƯNG HÀ**

**Sửa chữa thường xuyên 28 tuyến đường huyện**

Trong năm 2019, huyện Hưng Hà đã tiến hành sửa chữa thường xuyên 28 tuyến đường huyện với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Duy tu, sửa chữa đường ĐH.62, đường Minh Tân với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng. Triển khai cải tạo, nâng cấp 5 công trình với tổng mức đầu tư 152,7 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành chức năng của huyện tổ chức kiểm tra 5 bến đò ngang sông về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện. Triển khai giải tỏa vỉa hè phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nhờ những hoạt động tích cực, hiệu quả, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả 3 chỉ số (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương) so với năm 2018.

MAI THƯ

**THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TỈNH THÁI BÌNH**

1. Tên, địa chỉ đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tốp 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: (84-227) 3834013 Fax: (84-227) 3836574

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Kiểm tra, giám sát định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật cho các loại phương tiện giao thông cơ giới.

3. Vốn điều lệ: 9.081.110.000 đồng

Trong đó:

- Cổ phần nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 29.500 cổ phần
- Cổ phần cam kết theo số năm làm việc cho người lao động: 60.000 cổ phần
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 400.000 cổ phần
- Cổ phần bán đấu giá công khai: 418.611 cổ phần

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 418.611 cổ phần (tỷ lệ 46,10%)

- 5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

8. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà GrandPlaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

10. Thời gian và địa điểm phát, nộp đơn đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ ngày 2/12/2019 đến ngày 23/12/2019. (Sáng từ 8h30' đến 12h00; chiều từ 13h30' - 16h30' các ngày làm việc)

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Chậm nhất 9h45' ngày 31/12/2019 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

12. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 10h00 ngày 31/12/2019

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tầng 3, tòa nhà GrandPlaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và trả tiền cọc: Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

(Mọi thông tin về cuộc đấu giá được đăng tải trên website: apec.com.vn)